



ฉบับที่ ๓๘/๒๕๖๓ วันพุธที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓

## กมธ. การศึกษา วุฒิสภา

### พิจารณารายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ และพิจารณาข้อเสนอแนะแนวทางการส่งเสริม และยกระดับคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน



เมื่อวันพุธที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ กมธ. การศึกษา วุฒิสภา ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๓ โดยมี ดร.ตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมการการศึกษา วุฒิสภา เป็นประธานการประชุม มีการพิจารณาประเด็นสำคัญ ดังนี้

- พิจารณารายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา



นางกอบกุล อากาทร ณ อยุธยา รองประธานคณะกรรมการ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ได้กล่าวว่า คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณากำหนด “เรื่องสำคัญเร่งด่วน” เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศให้เป็นธรรม ได้แก่ ๑) ด้านระบบการศึกษา และการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒) ด้านลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ๓) ด้านกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ ๔) ด้านการจัดการเรียน

การสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ และ ๕) ด้านการการปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษาเพื่อบรรลุเป้าหมายในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน ซึ่งในประเด็นดังกล่าว ดร.ตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมการ ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ ควรเพิ่มเติมให้มีกระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา การอาชีวศึกษารูปแบบใหม่เพื่อคนทุกช่วงวัย โดยมุ่งเน้นการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และมีงานทำ เพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศ และในส่วนของด้านการปรับ



โครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษาเพื่อบรรลุเป้าหมายในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน ควบคู่เน้นการกระจายอำนาจให้สถานศึกษา มีความอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา โดยมอบความไว้วางใจให้สถานศึกษาและชุมชน

● พิจารณารายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการการศึกษา อาชีวศึกษา



รองศาสตราจารย์ศักดิ์ไทย สุรกีจาวร กรรมการธิการ ในฐานะประธานคณะกรรมการการศึกษา อาชีวศึกษา ได้กล่าวว่า คณะอนุกรรมการฯ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ยุทธศาสตร์และข้อเสนอแนวทางในการจัดทำหลักสูตรอาชีวศึกษาฐานสมรรถนะ เพื่อรองรับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) เสร็จแล้ว จึงนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมวุฒิสภา เพื่อบูรณาการ

การจัดการศึกษาร่วมกันต่อไป นอกจากนี้ ยังได้พิจารณาศึกษาเกี่ยวกับ “การบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนที่มีคุณภาพ” และ “แนวทางการบูรณาการหลักสูตรอาชีวศึกษาเกษตรกรรม คุณธรรม การท่องเที่ยวและบริการสู่การเป็นผู้ประกอบการ SME รายใหม่” ซึ่งจะได้มีการลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) จ.ชลบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ จ.นนทบุรี และบริษัท คลีนฟาร์ม จำกัด จ.สระบุรี ในโอกาสต่อไป ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีความเห็นเพิ่มเติมว่าในส่วนของการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาควรต้องดำเนินการในลักษณะ Market Skill เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับคนในทุกช่วงวัย ทุกระดับการศึกษา และรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙



● พิจารณารายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน



นายฉลา พวงมาลัย โฆษกคณะกรรมการ ในฐานะประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กล่าวว่า คณะอนุกรรมการได้มีการประชุมเพื่อหาแนวทางการพัฒนา ทบพจนพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อจะได้จัดทำความเห็น ในการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม โดยที่ประชุมได้มีการอภิปราย ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ เช่น บทบัญญัติบางประการในพระราชบัญญัติ อาจไม่สอดคล้องหรือไม่ เชื่อมโยงกับบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญและยุทธศาสตร์ชาติ และการออกแบบโครงสร้าง ของกระทรวงศึกษาธิการจะต้องคำนึงถึงการจัดการศึกษาที่มีเป้าหมายคือผู้เรียนเป็นหลัก

รวมทั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ อันจะเป็นการเสริมสร้างขวัญ และกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน ดังนั้น เพื่อให้การจัดทำความเห็นดังกล่าวเป็นไปอย่างรอบคอบและเกิดผลสัมฤทธิ์ในทาง ปฏิบัติอย่างแท้จริง คณะอนุกรรมการฯ จึงได้ประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูล ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์มาจัดทำเป็นรายงานเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป

● พิจารณาข้อเสนอข้อเสนอแนะแนวทางการส่งเสริม และยกระดับคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา อาชีวศึกษาเอกชน

ตามที่คณะกรรมการฯ ได้เชิญนายกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา เอกชนแห่งประเทศไทย เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่คณะกรรมการฯ ซึ่งได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา ในการพัฒนาและยกระดับการศึกษาอาชีวศึกษาในด้านต่าง ๆ อาทิ เช่น ด้านงบประมาณ ด้านบุคลากร และด้านการบริหารวิชาการ โดยที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริม และยกระดับ คุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน เพื่อพิจารณาหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

